

'ทปอ.' ยันรับที่แคสแค้5รอบ จี้ม.ตรวจสิทธิก่อนสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือที่แคส รอบ 5 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน ซึ่งรอบนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 62 แห่ง 72,852 ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม รอบนี้ ทปอ.ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขนักเรียนที่เข้ามาสมัครได้ เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปสมัครในมหาวิทยาลัยโดยตรง ต้องรอมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาให้ ทปอ. นำเข้าระบบเพื่อทำการเคลียร์ข้อมูลก่อน คาดว่าจะทราบจำนวนนักเรียนที่เข้ามาสมัคร นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกก่อนวันที่ 17 มิถุนายน เพราะวันที่ 17-18 มิถุนายน ทปอ.จะเปิดระบบให้นักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิในรอบ 5

นางเพ็ญรัตน์กล่าวว่า ส่วนที่มีข่าวในโลกออนไลน์ว่า ทปอ.จะเปิดรับสมัครที่แคส รอบ 6 นั้นไม่เป็นความจริง ตามที่ ทปอ.ได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมนั้นระบุชัดเจนว่าจะเปิดรอบการรับสมัคร 5 รอบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการเองทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถทำได้ไม่มีการห้ามแต่อย่างใด และในการสมัครที่แคส รอบ 5 นักเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ และสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้มากกว่า 1 ที่ ไม่จำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม เมื่อขั้นตอนการเปิดรับ

สมัครเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนแล้ว ขึ้นต่อไปมหาวิทยาลัยจะประมวลผลการคัดเลือกพร้อมนัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนภายในวันที่ 11-14 มิถุนายน

รองเลขาธิการ ทปอ. กล่าวอีกว่า ส่วนการสมัครที่แคส รอบ 5 จะพบเจอปัญหาเช่นเดียวกับรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่นส์ ที่พบว่านักเรียนตกสอบสัมภาษณ์ เพราะคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขา กำหนดหรือไม่ นั่น ตนคาดว่าไม่มีปัญหานี้เพราะรอบ 5 นักเรียนต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบ เพราะถือเป็นรอบสุดท้ายแล้ว

“ที่กังวลใจ คืออยากให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบสิทธินักเรียนให้ละเอียดรอบคอบ ว่านักเรียนได้ผ่านกระบวนการลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่ หรือติดรอบก่อนหน้านี้อันแล้วไม่ได้ทำการลงทะเบียนเพราะเลยกำหนดวันไปแล้ว แม้จะผ่านการคัดเลือกรอบ 5 แต่ในวันประกาศผลจะไม่มีรายชื่อ เนื่องจากชื่อยังคงอยู่ในรอบที่นักเรียนผ่านการคัดเลือกแล้ว แม้นักเรียนจะอ้างว่าเข้าไปลาออกในมหาวิทยาลัยที่ตนติดแล้ว แต่ไม่เป็นผล เพราะชื่อยังคงอยู่ในระบบไม่หายไปไหน ดังนั้น หากมีกรณีลักษณะนี้ ทปอ.ไม่สามารถเยียวยานักเรียนได้ นักเรียนจะต้องเข้าไปสมัครที่แคส ปีการศึกษา 2563 หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนแทน แต่หากยังไม่ได้เข้าลงทะเบียนและยังไม่ได้ทำเรื่องลาออกกับมหาวิทยาลัย ก็สามารถกลับเข้าเรียนที่เดิมได้” นางเพ็ญรัตน์กล่าว